

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การมอบหมายการดำเนินการ [เกี่ยวกับ ๑) การจัดงาน OTOP ๒) สถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ๓) การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ และ ๔) ปัญหาการนำชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบในประเทศ]

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔) เกี่ยวกับเรื่อง (เร่งรัด การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ การบริหารจัดการขยะและถุงทราย การดูแลรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานแก่ผู้ว่างงาน มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า มีเรื่องเร่งด่วนที่จะขอมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

งานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งจัดขึ้นในขณะนี้ที่เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ประสานงานและเร่งรัดติดตามการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการจัดงาน OTOP ครั้งถัดไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดเตรียมการจัดงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปด้วย

๒. สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับ สถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักรีบไปพิจารณาร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุและอาจเกิดสถานการณ์ อุทกภัยขึ้นได้ นั้น ขอมอบหมาย ดังนี้

๒.๑ ให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้ทั้ง ๖ จังหวัด ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตามการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย

๒.๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำปัญหาเกี่ยวกับ สภาวะอากาศแปรปรวน มีพายุและคลื่นสูงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ไปดำเนินการศึกษาวิจัย รวมกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยที่เกิดขึ้นต่อไป

๓. การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการต่างๆ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช คณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอมอบหมาย ดังนี้

๓.๑ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติและประธานกรรมการ
นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

๓.๒ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ปฏิบัติหน้าที่
เป็นประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ

ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรีบไปแก้ไขปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่มอบหมายข้างต้นต่อไปด้วย


๔. ปัญหาการนำชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบในประเทศ

เนื่องจากได้มีการนำชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาประกอบหรือดัดแปลง
เป็นรถยนต์ใหม่ในประเทศ ซึ่งเป็นการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
จึงขอมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการห้ามนำชิ้นส่วนและโครงรถยนต์ที่ใช้แล้ว
และให้กระทรวงคมนาคมระงับการจดทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนและโครงรถยนต์เข้ามาประกอบหรือดัดแปลง
เป็นรถยนต์ใหม่ดังกล่าวโดยด่วน

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ www.cabinet.thaigov.go.th